



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๖๖๑

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณัฐ สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และการเตรียมเปิดประเทศอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๔ ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๗,๔๙๑ ราย ติดเชื้อในประเทศ ๑๗,๐๘๖ ราย มาจากการเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑๕,๐๑๔ ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๐๗๒ ราย จากเรือนจำและสถานที่ต้องขัง ๓๙๘ ราย ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ๗ ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม ๑,๐๖๖,๗๘๖ ราย ผู้หายป่วยเพิ่ม ๒๒,๑๓๔ ราย รวมผู้หายป่วยสะสม ๘๖๑,๗๗๐ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๑๙๕,๔๕๔ ราย อาการหนัก ๕,๒๙๐ ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ ๑,๐๙๔ ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๒๔๒ ราย พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในกรุงเทพฯ ๗๒ ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม ๙,๕๖๒ ราย

- ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทั่วประเทศ ณ วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๔ พบผลเป็นบวก ๙๐๑ ราย เฉลี่ย ๗ วันย้อนหลัง จำนวน ๓,๔๒๓ ราย และเฉลี่ย ๑๔ วันย้อนหลัง จำนวน ๒,๗๗๘ ราย ส่วนผลการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชียงรุก (Bangkok CCRT) ในกรุงเทพฯ ตรวจ ๕๑ ราย พบผลเป็นบวก ๑๒ ราย หรือร้อยละ ๒๓.๕๓ ภาพรวมสะสมตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ค. - ๒๒ ส.ค.๖๔ ตรวจไปแล้ว ๔๒,๐๙๑ ราย พบผลเป็นบวก ๔,๘๒๙ ราย หรือร้อยละ ๑๑.๔๕ ทั้งนี้ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตถึงการตรวจเชิงรุกในกรุงเทพฯ น้อยลง ซึ่ง กทม.รายงานอยู่ระหว่างวางแผนตรวจเชิงรุกด้วย ATK ในชุมชนเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้

- ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เน้นย้ำให้ กทม.เร่งรัดจัดการนำผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากชุมชนและเข้าสู่ระบบการรักษา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัว โดย กทม.จะต้องปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกด้วยวิธี ATK เพิ่มขึ้น รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

- จากการเปรียบเทียบผู้ติดเชื้อรายใหม่กับตัวเลขคาดการณ์จากมาตรการล็อกดาวน์ภาพรวมทั่วประเทศ พบหลังจากเริ่มมาตรการล็อกดาวน์เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ จนถึงขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในระดับที่คาดการณ์ ผลจากการล็อกดาวน์ มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from home) ปิดสถานที่เสี่ยง มีความเข้มข้นของการใช้มาตรการในระดับร้อยละ ๒๕ และเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย ซึ่งต้องขอขอบคุณความร่วมมือของประชาชน ขณะที่การเปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตกับตัวเลขคาดการณ์จากมาตรการล็อกดาวน์ ในสถานการณ์จริงยังสูงอยู่ จึงต้องระดมฉีดวัคซีนให้กลุ่ม ๖๐๘ คือ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรค เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิต

๑.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงผลประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่า ที่ประชุมฯ รับทราบสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ในช่วง ๔ สัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยสูงแต่คงตัว และมีแนวโน้มเริ่มลดลงจากจุดสูงสุด ๒๓,๐๐๐ ราย เหลือ ๑๗,๐๐๐ ราย และรักษาหายมากกว่า ๒๒,๐๐๐ ราย เป็นผลจากมาตรการต่าง ๆ เช่น การล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม การตรวจค้นหาเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK และนำเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งขณะนี้มีการฉีดวัคซีนเฉลี่ย ๕-๖ แสนโดส/วัน ขณะนี้ฉีดแล้ว ๒๗ ล้านโดส และมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม คิดเป็นร้อยละ ๒๘

- ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้หารือ ๔ ประเด็นสำคัญในการควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุม ศบค.พิจารณา ประกอบด้วย (๑) การเปิดประเทศอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ (Smart Control and Living with Covid-19) เตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤติ มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้จำนวนผู้ป่วยหนักไม่เกินศักยภาพระบบสาธารณสุขรองรับได้ (๒) เห็นชอบหลักการมาตรการ

ป้องกัน...

ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ที่พบการระบาด เป็นกลุ่มก้อน ใช้แนวคิดกลุ่มคนที่แข็งแรงและอยู่เป็นกลุ่มในพื้นที่จำกัด ไม่ปะปนกับบุคคลภายนอก และใช้การ สุ่มตรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ หากพบการติดเชื้อเกินร้อยละ ๑๐ แยกไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม และเฝ้าระวัง คนที่เหลือให้สามารถทำงานต่อไปได้ เมื่อครบ ๒๘ วัน ตรวจภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ตรวจพบภูมิคุ้มกันจะสามารถทำงาน ต่อไปและกลับบ้านได้ ผลก็คือไม่ต้องปิดโรงงาน แรงงานได้ค่าจ้าง และเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ (๓) เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง เรื่อง การแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ประเทศ และร่างกฎกระทรวง เรื่อง การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับพาหนะจากต่างประเทศที่จะเข้ามาประเทศไทยทั้งในด้านบก เรือ และอากาศ และ (๔) สนับสนุนให้มีผู้แทนของสมาชิกสุขภาพจังหวัดร่วมประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อให้มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมรับรู้และ ร่วมดำเนินมาตรการควบคุมโรคภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับ วัคซีน Sputnik V เข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้

- สำหรับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ซึ่งเดิมกำหนดล็อกดาวน์ถึงวันที่ ๓๑ ส.ค.นี้ ต้องประเมินสถานการณ์ เป็นระยะและรายงานข้อเสนอไปยัง ศบค. ร่วมกับการพิจารณาข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน เนื่องจากแม้ขณะนี้ จำนวนผู้ป่วยรายใหม่เริ่มลง แต่ยังคงเป็นจุดเปราะบางที่ต้องเฝ้าระวังและยังต้องเข้มงวดมาตรการต่าง ๆ โดยจะ ประเมินสถานการณ์อีกครั้งในอีก ๒-๓ สัปดาห์ข้างหน้า

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า กทม.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยจำแนก ตามประเภทของคลัสเตอร์ที่พบผู้ป่วยใน ๑๔ วัน พบแคมป์ก่อสร้างเริ่มกลับมาพบการติดเชื้ออีกครั้ง ซึ่งเป็นเรื่อง ที่น่ากังวล จึงขอให้ กทม.นำบทเรียนจากที่พบการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้ มาใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งในแคมป์ก่อสร้าง ตลาด โรงงาน สถานที่ทำงาน ซึ่งมักเป็นสถานที่ที่พบการติดเชื้อบ่อยครั้ง จนเข้าไปถึงระดับ ครอบครัวและชุมชน

๒.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า การเปิดประเทศอย่างปลอดภัยภายใต้ มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ (Smart Control and Living with Covid-19) มีกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ (๑) ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง รวมถึงการพัฒนาการหาวัคซีนใหม่อย่างครบวงจร ในประเทศไทย (๒) มีมาตรการป้องกันโรคในทุกกรณีและในทุกโอกาส โดยมีแนวคิดทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้ติดเชื้อ ผู้แพร่เชื้อได้ ดังนั้น จะต้องมีการระมัดระวังตนเองทั้งการไม่รับเชื้อและไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นตลอดเวลา (Universal Prevention) และ (๓) เพิ่มการทำงานเชิงรุกด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเยี่ยมบ้าน (CCRT) ในกรุงเทพฯ ปริมาณ รวมถึงพื้นที่ระดับอื่น ๆ เพื่อเข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองด้วยชุดตรวจ ATK รวมถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ และ (๔) กำหนดมาตรการ รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

- ช่วงเวลานี้จนถึงปลายปี ๖๔ ต่อเนื่องถึงปี ๖๕ หากจะผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ ตามปกติจะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ครบถ้วนตามแผน และตรวจคัดกรองจุดเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ขณะที่ ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเปิดประเทศที่ปลอดภัยและสามารถ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ การจะเปิดประเทศอย่างปลอดภัยมีเงื่อนไขสำคัญ ๒ ประการ คือ (๑) ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนได้ มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของประชากร นั่นคือคนไทยต้องได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่น้อยกว่า ๓๕ ล้านคน และ (๒) ต้องควบคุม จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ให้เกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขของประเทศที่รองรับได้จริง หรือจะต้องมีผู้ป่วย

โควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ คน มีผู้ป่วยไอซียูไม่เกิน ๒,๐๐๐ คน และมีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ คน/วัน

๓.๒ แนวโน้มความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ของโลกและประเทศไทยยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ส่วนหนึ่งมาจากเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันพบการระบาดส่วนใหญ่เกิดในผู้ใกล้ชิดกันในครอบครัว สถานที่ทำงาน ชุมชน และมีข้อมูลยืนยันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝง คือ ไม่มีอาการและไม่เคยตรวจหาเชื้อมีอยู่ทั่วไปอีกประมาณ ๕-๖ เท่าของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดครบ ๒ เข็ม ก็ยังสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ดังนั้น ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นต่อไป โดยเฉพาะมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการขององค์กรและการอยู่ร่วมกันในสังคม รมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดในทุกสถานที่และทุกเวลา โดยยึดตามหลักการ Universal Prevention for COVID-19 เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) สามารถเปิดประเทศ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- **สำนักงานมัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์** ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก และการตรวจแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มแรงงานในสถานที่ก่อสร้างและที่พัก (แคมป์) คนงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง และการพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในแคมป์ก่อสร้างตามข้อสั่งการของ ศบค. ตลอดจนการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำความร่วมมือของประชาชนในการระมัดระวังและป้องกันตนเองขั้นสูงสุดในทุกสถานที่และทุกเวลา ตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ **หนังสือพิมพ์** : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๕.๒ **สื่อออนไลน์** : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.thaipost.net, www.posttoday.com, www.maticchon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.js๑๐๐.com, www.innnews.co.th, www.today.line.me